

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

จังหวัดระยอง

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายสมพล ตะเพียนทอง เป็นคนไร้ความสามารถ

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๓๗๐/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๑๓/๒๕๖๖

ด้วย นางสาวสายพิน ตะเพียนทอง ผู้ร้อง ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นายสมพล ตะเพียนทอง เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลไต่สวนแล้วได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของนายสมพล ตะเพียนทอง กับนาง หรือ นางสาวขวัญเมือง ทองคำ โดยบิดามารดาอยู่กินฉันสามีภริยากันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือ ผู้ร้อง นายทยา ตะเพียนทอง และนางสาวสุพิศ ตะเพียนทอง นายสมพลเป็นผู้แจ้งเกิด ให้ใช้นามสกุล ให้การอุปการะเลี้ยงดู ส่งเสียให้การศึกษา และพักอาศัยอยู่ร่วมกันที่บ้านเลขที่ ๒๓๔/๑๐๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งคนในละแวกใกล้เคียงรวมถึงญาติพี่น้องและเพื่อน ของนายสมพลต่างทราบว่าเป็นผู้ร้องและบุตรอีก ๒ คน เป็นบุตรของนายสมพลซึ่งถือชื่อนายสมพล ได้รับรองโดยพยานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสมพลประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน กว ๗๕๕๗ ระยอง ซึ่งมีนางสาวสุกัญญา จันทร์พิทักษ์ เป็นผู้ขับขี่ และมีนายมลชัย บุญยอด เป็นผู้โดยสาร ผู้โดยสารรถยนต์คันดังกล่าวเปิดประตูรถยนต์ ผีงขวาด้านหลังคนขับโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังเพื่อจะออกจากรถ ทำให้รถจักรยานยนต์ ที่นายสมพลขับขี่มาเฉี่ยวชนกับประตูรถยนต์ดังกล่าว เป็นเหตุให้นายสมพลได้รับบาดเจ็บสาหัส กระโหลกศีรษะแตก ร้าว เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง เลือดออกในเนื้อสมอง บาดเจ็บที่ศีรษะชนิดรุนแรง มีอาการชัก โรคลมชัก หลังจากได้รับการรักษาและออกจากโรงพยาบาลนายสมพลเป็นผู้ป่วยทุพพลภาพ สติสัมปชัญญะ ไม่สมบูรณ์ พุดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง เช่นชื่อตัวเองไม่ได้ ไม่สามารถตัดสินใจแยกแยะผิด โดยให้เหตุผลได้ตั้งคนปกติ ไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้ ไม่สามารถประกอบกิจการ หรือจัดการงานใด ๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้ร้องเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของนายสมพล ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากนายสมพลประสบอุบัติเหตุทางการจราจร นายสมพลจึงมีสิทธิเรียกร้อง

คำสั่งใหม่ทดแทนจากคู่กรณีแต่มีเหตุขัดข้อง เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องให้ศาลตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลเสียก่อน จึงจะดำเนินการแทนนายสมพลได้ ผู้ร้องจึงมีความจำเป็นต้องทำนิติกรรมแทนนายสมพล ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ และสวัสดิภาพของนายสมพล นอกจากนี้บิดาและมารดาของนายสมพลได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าแล้ว ส่วนทายาทผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายทยาและนางสาวสุพิศได้ให้ความยินยอมแล้ว เห็นว่า อาการป่วย ของนายสมพลเข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต เมื่อผู้ร้องเป็นบุตรอีกทั้งเป็นผู้ดูแล และไม่เป็นบุคคลต้องห้าม มิให้เป็นผู้อนุบาลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์และสวัสดิภาพของคนวิกลจริต สมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล จึงมีคำสั่งว่า นายสมพล ตะเพียนทอง เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นางสาวสายพิน ตะเพียนทอง ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สันติ ผิวทองคำ

ผู้พิพากษา